

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có yêu cầu. Các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm các công điện của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh...

● Toàn huyện Thái Thụy hiện có 537 phương tiện với 1.877 lao động hoạt động khai thác thủy sản. Trong đó, Đồn Biên phòng Trà Lý quản lý 159 phương tiện/558 lao động, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền quản lý 378 phương tiện/1.319 lao động.

Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 17/7, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện đã liên lạc được với 537 phương tiện/1.877 lao động. Đồng thời, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động biết các thông tin về áp thấp nhiệt đới để chủ động ứng phó. Yêu cầu chủ các phương tiện nhanh chóng thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động phòng, chống ứng bão vệ sản xuất nông nghiệp; sẵn sàng phương án bảo vệ người, tài sản ở ven biển, ven sông, tại các bến đò ngang, cầu phao dân sinh và công trình đang thi công; sẵn sàng huy động lực lượng canh coi để đi kiểm tra, canh gác để theo cấp báo động khi có lệnh...

● Để bảo đảm an toàn cho khoảng 608 tàu thuyền khai thác thủy sản và người lao động đang hoạt động trên biển trước diễn biến phức tạp của bão số 3, huyện Tiên Hải đã yêu cầu các ngành chức năng, địa phương kiểm tra chặt chẽ việc ra

khởi của các tàu thuyền, thông báo đến chủ phương tiện đang hoạt động ngoài khơi biết vị trí, cường độ, hướng đi của bão số 3 chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Các hồ nuôi ngao, đầm vùng ngoài để cần gia cố các chòi canh ngao, thực hiện nghiêm việc di dời lao động vào trong đất liền tránh trú bão an toàn. Chủ động kiểm tra vật tư, nhân lực phục vụ phòng tránh lụt, bão tại địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", tránh chủ quan, lơ là trước diễn biến của bão số 3.

● Để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kiến Xương đã có công điện gửi các cấp, các ngành, các xã, thị trấn yêu cầu thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương khẩn trương kiểm đếm, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển về nơi tránh trú an toàn; thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn. UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống lụt, bão theo phương châm "4 tại chỗ", khắc phục tư tưởng chủ quan, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, cống; kiểm tra, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống cây cối, nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện và các lồng bè, chòi nuôi trồng thủy sản ven sông. Ngoài ra cần có biện pháp bảo vệ mạ chưa cấy, mạ dự phòng và chuẩn bị giống lúa ngắn ngày để phòng ngập úng gây chết lúa. Tập trung chuẩn bị nhân lực, vật



Tàu thuyền của ngư dân Thái Thụy neo đậu tại cảng cá Tân Sơn.

tư, phương tiện tại các điểm dễ xung yếu, sẵn sàng triển khai các biện pháp xử lý bão đảm an toàn về người và tài sản.

● Chủ động ứng phó với bão số 3, từ sáng ngày 17/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các địa phương ven biển tuyên truyền, vận động và kêu gọi các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển vào khu neo đậu tránh trú bão an toàn.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, toàn tỉnh còn 54 phương tiện/141 lao động đang vào bờ. Còn lại 1.131 phương tiện/3.245 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn tại các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh, 54 phương tiện/220 lao động đã vào khu tránh trú an toàn tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam.

Theo Đại tá Trần Văn Đình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ trưa ngày 17/7, các đơn vị biên phòng trên địa bàn hai huyện Thái và huyện Tiên Hải phối hợp với các cơ quan chức năng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, chủ

tàu thuyền chằng chống, neo đậu phương tiện bảo đảm an toàn; đồng thời, chuẩn bị các phương án, kế hoạch thực hiện việc di dời số lao động trên các chòi nuôi trồng thủy sản ngoài đê vào nơi an toàn. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ liên lạc với 100% chủ tàu thuyền neo đậu ở trong và ngoài tỉnh.

● Sáng ngày 17/7, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình huy động hơn 100 công nhân tiến hành cắt, tỉa cành, hạ thấp tán cây xanh phòng, chống mưa bão. Trước khi cắt, tỉa cành cây tại mỗi tuyến đường, đơn vị đã căn nhắc rất kỹ về vị trí cắt, tỉa; tỷ lệ cành trên cây bị cắt; độ cao của ngọn... nhằm bảo đảm việc cắt tỉa cành cây không ảnh hưởng đến việc sinh trưởng của cây cũng như việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, tạo sự thông thoáng và mỹ quan đô thị. Đồng thời, tăng cường theo dõi, phát hiện các cây khô mục để có phương án xử lý.

Thời tiết những ngày qua liên tục có mưa to đến rất to, Công ty đã tổ chức khôi thông hệ thống thoát nước đô thị; đồng thời, triển khai ứng trực tại tua trường, thực hiện công tác tua

vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ thông tắc tại các vị trí ngập lụt.

● Đến thời điểm này, nông dân trong tỉnh đã cơ bản gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa mùa. Tuy nhiên, thời gian qua liên tục có mưa làm ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển của cây lúa, đặc biệt là những diện tích gieo cấy sau ngày 10/7 và chân ruộng úng trũng khó thoát nước.

Để giảm thiểu thiệt hại cho lúa mùa, các địa phương cần phân lập diện tích bị ngập úng, ưu tiên cho diện tích lúa mới cấy, mới gieo thẳng. Huy động mọi nguồn lực để tiêu úng, sử dụng máy bơm có công suất lớn để thoát nước nhanh, tuyệt đối không để lúa bị ngập lâu nếu gặp nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của lúa, thậm chí gây thối và chết lúa.

Trong khi thoát nước, nếu ruộng có rong rêu cần tẽ nước lên lá để rong rêu không bám trên mặt lá. Khi lá lúa lộ ra bà con nên phun ngay các chế phẩm như KH, ET, Pennac P... theo hướng dẫn trên bao bì giúp cây phục hồi nhanh; đặc biệt chú ý đến các đối tượng bọ trĩ, ốc bươu vàng.

ỦY BAN MTTQ CÁC CẤP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Từ đầu năm đến nay, ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn

biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ủy ban MTTQ từ tỉnh tới cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, vận động nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trước một số vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã vận động được 615 triệu đồng hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch tại các đồn biên phòng, xây nhà tình nghĩa tặng các chiến sĩ và hỗ trợ khám bệnh miễn phí cho người thân chiến sĩ bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ủy ban MTTQ các cấp trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây dựng 31 nhà đại đoàn

kết với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo từng bước được đổi mới và đi vào chiều sâu. Hoạt động giám sát và phân biện xã hội bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận.

6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; chủ trương của tỉnh về các giải pháp, chính sách mới, các tài chính đồn biên phòng, xây nhà tình nghĩa tặng các chiến sĩ và hỗ trợ khám bệnh miễn phí cho người thân chiến sĩ bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ủy ban MTTQ các cấp phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

yêu nước đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa trong nhân dân; nắm bắt tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tập hợp, tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội MTTQ các cấp. MTTQ huyện tới cơ sở đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, duy trì và nhân rộng các mô

hình tiêu biểu trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu nối, sử dụng nước sạch; chủ động lắng nghe những vấn đề người dân phản ánh về tình hình nước sạch nông thôn, từ đó tham mưu giúp chính quyền các cấp có biện pháp xử lý hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của người dân khi sử dụng nước sạch. MTTQ các cấp nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, từ đó tham mưu chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn những đối tượng có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay tại địa phương.

Tại hội nghị, 8 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017.

TIẾN DAT

HĐND HUYỆN QUỲNH PHỤ, TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

ngân sách năm 2018; báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; các báo cáo kết quả thực hiện công tác quản sự, quốc phòng địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự; báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, chương trình nước sạch nông thôn 6 tháng đầu năm; báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện...

6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 9.338,53 tỷ đồng, đạt 52,12% kế hoạch năm, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017. Toàn huyện có 28/36 xã về đích nông thôn mới. Hết năm 2018 phấn đấu có thêm 3 xã về đích nông thôn mới. Tỷ lệ người dân đầu nối, sử dụng nước máy toàn huyện đạt 95,35%. Đã thẩm định, tiếp thu 17 dự án vào huyện với tổng vốn đăng ký 308 tỷ đồng, đăng ký xin thuê 51ha đất.

Hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp, bậc học được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; dạy nghề cho lao động nông thôn, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc công dân an, an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Quỳnh Phụ cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn một số nội dung quan trọng được cử tri quan tâm.

Sáng ngày 17/7, HĐND huyện Tiên Hải khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện Tiên Hải có bước phát triển khá toàn diện. Giá trị sản xuất ước đạt 7.089,7 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.259,7 tỷ đồng, bằng 48,26% kế hoạch, tăng 4,77% so với cùng kỳ; công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp, xây dựng đạt 3.610 tỷ đồng, tăng 15,94% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ đạt 1.220 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững có nhiều đổi mới. An sinh xã hội được bảo đảm, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm 2018.

KHỐI THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

Kịp thời phát hiện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để tuyên

truyền, cổ vũ, tạo sự lan tỏa trong Khối, nhất là phong trào cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ nhân dân. Làm tốt công tác

giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo động lực thi đua đúng đắn, ý thức tự giác, nhiệt tình phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÙN SỌC ĐEN...

(Tiếp theo trang 1)

trưởng và phát triển tốt, trà sớm đàng ở giai đoạn đẻ nhánh, đến đẻ nhánh rõ, lúa đại trà đang ở giai đoạn hồi xanh đến đẻ nhánh. Tuy nhiên, qua kiểm tra, trên đồng ruộng đã xuất hiện một số loại sâu bệnh, đặc biệt diện tích lúa Bắc thơm số 7 tại xã Vũ Đoài đã bị nhiễm vi rút lùn sọc đen và

có khả năng gia tăng trong thời gian tới. Rầy lưng trắng chính là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen, dự kiến sẽ nở rộ rộng diện xung quanh ngày 20/8.

Để phòng ngừa, xử lý, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả sự phát sinh gây hại của bệnh lùn sọc đen, bảo vệ lúa mùa, huyện

chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh, dịch hại, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen trên lúa. Đồng loạt từ ngày 19 - 25/7 phát động nông dân phun trừ rầy cho toàn bộ diện tích lúa mùa và tiến hành vệ sinh đồng ruộng, riêng xã Vũ Đoài sẽ thực hiện từ ngày 18 - 20/7.

HƠN 1,2 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)

trong khám và điều trị bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Y tế tích cực, chủ động tìm nguồn lực tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống y tế; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của thầy thuốc; rà soát, chấn chỉnh việc mua sắm trang thiết bị bảo đảm hiệu quả đầu tư; chủ động và tích cực phòng, chống dịch, thăm hỏi thiên tai; nâng cao chất lượng hệ thống giám sát nhằm phát hiện sớm, bao vây dập dịch kịp thời và có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; triển khai phong trào xây dựng làng, khu dân cư sức khỏe gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh; tổ chức tốt các dịch vụ y tế bảo đảm sẵn có, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đặc biệt chú ý thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống thiên tai, cứu nạn, tổ chức phân công cán bộ thường trực, phòng, chống lụt, bão trong mùa mưa bão.

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 10

(Tiếp theo trang 1)

và tìm kiếm cứu nạn tại Công điện số 11/CĐ-TW hồi 14h00 ngày 16/7/2018; chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại các Công điện khẩn: Số 07/CĐ-PCTT, hồi 17h00 ngày 13/7/2018; số 08/CĐ-PCTT, hồi 14h00; ngày 15/7/2018 và số 09/CĐ-PCTT hồi 14h00 ngày 16/7/2018.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện ven biển (Tiền Hải, Thái Thụy) và UBND huyện Kiến Xương: Kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn đang hoạt động trên sông, trên biển khẩn trương về nơi tránh trú an toàn; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 12h00 ngày 17/7/2018; chú ý không được để các phương tiện neo đậu gần các cầu, cống, công trình thủy lợi nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình và phương tiện của người dân; bố trí, sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu, tránh va đập gây vỡ và chìm tàu; kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền nơi neo đậu.

3. UBND huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây lớn, chằng chống cây cối, nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, các lồng bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, ven biển, chủ động khơi thông dòng chảy, khoanh vùng tiêu úng phòng mưa lớn, gây ngập úng lúa, hoa màu...; đóng các cửa khẩu, băng kết qua đê biển, đê cửa sông; di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê chính, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển vào trong đê chính; kiểm tra các nhà dân, nhà tập thể, bệnh xá, trường học xung yếu, kiên quyết di chuyển dân đến nơi an toàn, các công việc này phải hoàn thành trước 18h00 ngày 17/7/2018. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ". Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra thiệt hại về người, tài sản mà không chủ động, ứng phó kịp thời thì người đứng đầu các địa phương, đơn vị đó phải chịu xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

4. Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình duy trì bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, tranh thủ mở các công tiêu nước, đặc biệt là cống Trà Linh và cống Lán để hạ mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống, kịp thời tiêu nước đê, phòng, chống úng ngập do mưa lớn và hoàn lưu sau bão; phối hợp với UBND huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo đóng các cống tưới, mở các cống tiêu và tập trung lực lượng để khơi thông dòng chảy trên hệ thống các sông trục, kênh mương nội đồng, bằng mọi biện pháp tiêu nước triệt để trên mặt ruộng và các trục sông tiêu để tiêu nước đê nội đồng để phòng mưa lớn, gây ngập úng lúa, hoa màu, các khu vực trũng, thấp; tùy theo diễn biến của bão, chủ động kích hoạt các trạm bơm tiêu để đón trước các khu vực trọng điểm tiêu úng.

5. Thực hiện phương án bảo vệ công trình đê, kè, cống xung yếu, các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình đang thi công trên sông, đê biển. Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có yêu cầu. Bố trí lực lượng để hướng dẫn, cảnh báo người dân tại các bến đò ngang không tiến hành các hoạt động tại những khu vực nguy hiểm, gần các cống qua đê, cầu giao thông, các khu vực ven sông có dòng chảy xiết để bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tăng cường phát tin và chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn thường xuyên cập nhật, phát tin và tổ chức thông tin lưu động về diễn biến của cơn bão và sự chỉ đạo công tác phòng chống bão của các cấp, các ngành để nhân dân biết, chủ động phòng tránh, không để xảy ra tư tưởng chủ quan, coi nhẹ công tác phòng, chống bão số 3.

7. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp chỉ đạo của tỉnh để ứng phó với bão.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thường xuyên theo dõi các thông tin về bão trên hệ thống thông tin đại chúng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão số 3.

9. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và toàn bộ cán bộ kỹ thuật làm công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 2018 phải thường trực tại vị trí được phân công, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống để trực tiếp, thường xuyên (24/24 giờ) chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống bão và kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

10. Tổ chức thường trực nghiêm túc theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để đổi bình và xử lý kịp thời các tình huống, tình huống xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Gần 7.500 người được hưởng lợi từ dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu

Nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhiều năm nay, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã duy trì và thực hiện có hiệu quả dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội chữ thập đỏ đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức 300 buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề về cách phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật trong tỉnh. Các cấp hội chữ thập đỏ còn phối hợp với Tập đoàn Vingroup, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh và các địa phương khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.800 người nghèo, đối tượng chính sách; tổ chức khám các bệnh về mắt cho 800 người cao tuổi, hỗ trợ phẫu thuật thị lực cho 177 người thuộc các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Đông Hưng..., nâng tổng số người được hưởng lợi từ dự án lên gần 7.500 người.

6 tháng cuối năm 2018, các cấp hội chữ thập đỏ sẽ tăng cường hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe, tập trung về các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, nội khoa và các bệnh về mắt; phối hợp mở các lớp tập huấn, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, sơ cấp cứu và các chương trình y tế có mục tiêu; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân đăng ký hiến mô, hiến tạng, hiến giác mạc.

HOÀNG LANH